



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 30-6-2013

Chúa nhật 13 Thường niên

Năm C

Trước đã

LỜI CHÚA: Lc 9, 51-62

Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: « Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? » Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Thầy trò còn đang đi trên đường, thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cắm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha Phanxicô: Niềm vui của tình cha

WHD (27.06.2013) – Trong Thánh lễ sáng thứ Tư 26 tháng Sáu tại nhà nguyện của Nhà khách Thánh Martha, nhân dịp tạ ơn 60 năm linh mục của Đức hồng y Salvatore De Giorgi, nguyên Tổng giám mục Palermo, Italia, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giảng về niềm vui của người làm cha. “Niềm khao khát được làm cha ẩn sâu nơi tất cả những người nam, kể cả các linh mục, những người được mời gọi trao tặng sự sống, chăm sóc, bảo bọc đoàn con thiêng liêng được giao phó cho các ngài”. Đức Thánh Cha đã tập trung vào chủ đề này trong bài giảng lễ.



“Khi một người nam không có khao khát này, tức là đã đánh mất một điều gì đó. Có điều gì đó sai lạc. Tất cả chúng ta, để tồn tại, để kiện toàn, để trưởng thành, cần cảm nhận niềm

vui làm cha: kể cả chúng ta là những người sống độc thân. Làm cha là chia sẻ sự sống cho người khác, trao ban sự sống, trao tặng sự sống... Đối với chúng

ta, đó là tình phụ tử thiêng liêng và mục vụ, nhưng còn là trao ban sự sống, là trở nên những người cha”.

Từ trình thuật về Abram trong sách Sáng Thế, một người cao niên được Thiên Chúa hứa ban cho niềm vui đón nhận một đứa con và dòng dõi kế thừa đồng như sao trời cát biển, Đức Thánh Cha chia sẻ: “Câu chuyện đánh động tôi khi tôi hình dung một ông lão đã 90 tuổi với chiếc gậy trên tay... tôi nghĩ đến một người cha bảo bọc gia đình mình, bảo bọc các con của mình. Một người cha biết cần

(xem tiếp trang 2)

Hội nghị của Ủy ban Liên lạc Hội giáo-Công giáo tại Roma

WHD (26.06.2013) – Ủy ban Liên lạc Công giáo-Hồi giáo đã tổ chức Hội nghị lần thứ 19 tại Roma trong hai ngày 18 và 19 tháng Sáu vừa qua. Hội nghị do Đức hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, và giáo sư Hamid Bin Ahmad Al-Rifaie, Chủ tịch Diễn đàn Đối thoại Hồi giáo quốc tế, đồng chủ trì.

Kết thúc Hội nghị với chủ đề “Người tín hữu đứng trước chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa thế tục trong xã hội”, hai đoàn đại biểu Công giáo và Hồi giáo đã thỏa thuận sáu điểm sau đây:

1) Thiên Chúa giáo và Hồi giáo khẳng định tính bất khả phân ly và bổ sung giữa hai lĩnh vực vật chất và tâm linh. Trách nhiệm của người tín hữu chúng tôi là hòa giải những chiều kích này của cuộc sống.

2) Ngày nay nhiều người đánh mất gốc rễ tâm linh và tôn giáo; hiện

tượng này làm suy yếu cả hai chiều kích nội tâm và đạo đức của các cá nhân cũng như của các xã hội.

3) Thế giới ngày nay đang đối mặt với nhiều thứ khủng hoảng. Là những người tin vào Thiên Chúa, chúng tôi nhận mình có trách nhiệm chung phải làm tất cả những gì có thể làm được để bảo vệ những người dễ bị tổn thương vào lúc này.

4) Những người tham gia Hội nghị đã vinh dự và vui mừng được Đức giáo hoàng Phanxicô tiếp kiến. Ngài đã khuyến khích họ tiếp tục theo đuổi con đường đối thoại tôn trọng lẫn nhau và đem lại hiệu quả giữa các tín hữu vì nền hòa bình và thịnh vượng của thế giới.

5) Đặc biệt chúng tôi cực lực lên án những gì đang xảy ra ở Syria: việc giết nhiều người vô tội, những cuộc

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Theo một tôn giáo thường được gọi là theo đạo. Theo đạo là theo một con đường. Điều này đặc biệt đúng đối với Kitô giáo (x.Cv 9,2). Làm môn đệ Đức Kitô là theo Ngài trên con đường Ngài đi, con đường đất quanh co trong xứ Palestine hay con đường đầy chông gai nhọc nhằn của sứ vụ. Đức Kitô chẳng những dạy Đạo, Ngài còn là Đạo (x.Ga 14,6). Theo đạo là theo một ngôi vị hơn là theo một giáo lý. Sống đạo là sống như Ngài, với Ngài, cho Ngài và trong Ngài.

Phần cuối của đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện ba người muốn theo Chúa. Chúng ta chẳng biết họ là ai, cũng chẳng rõ cuối cùng họ có theo Chúa hay không, nên mỗi người chúng ta dễ thấy mình nơi hình ảnh họ, để rồi chúng ta phải đưa ra lời đáp trả của mình.

Người thứ nhất háng hái xin theo Ngài đi bất cứ nơi đâu. Đức Giêsu không giấu anh hoàn cảnh bấp bênh của mình. Ngài sống cuộc đời phiêu bạt, không mái nhà để trú, lúc nào cũng ở trong tư thế lên đường. Chấp nhận theo Ngài là chịu bỏ mọi an toàn, ổn định, là sống thân phận lữ khách trên mặt đất (x. 1Pr 2,11). Theo Ngài là theo Đấng có chỗ tựa đầu, chỗ tựa đầu tiên là máng cỏ, chỗ tựa cuối là thập giá. Cuộc sống nghèo làm Ngài tự do hơn, sẵn sàng hơn trước những đòi hỏi bất ngờ của Cha và nhân loại.

Người thứ hai chấp nhận theo Chúa với điều kiện cho anh về chôn cất người cha mới qua đời trước đã. Anh muốn chu toàn bổn phận thiêng liêng của người con. Đức Giêsu coi trọng việc hiếu kính mẹ cha (x.Mt 15,3-9), nhưng Ngài đòi anh dành ưu tiên cho việc loan báo Tin Mừng. Câu trả lời của Ngài làm chúng ta bị sốc thực sự. Loan báo Tin Mừng ư? Cần gì phải vội vàng đến thế! Dầu sao cái sốc giúp ta nhận ra mình vẫn quen thờ ở trước một bổn phận thiêng liêng và hết sức cấp bách. Người chết nằm xuống thật đáng kính trọng, nhưng có bao người sống đang cần phục vụ khẩn trương.

Người thứ ba xin về từ già gia đình trước đã. Đức Giêsu đòi anh dứt khoát thẳng tiến như người cầm cày, không quay lại với những kỷ niệm

(xem tiếp trang 3)



Tiến sĩ Christian Schaller & Giáo sư Richard A. Burridge

WHĐ (23.06.2013) – Sáng 21-06, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức họp báo tại Hội trường Gioan Phaolô II để trình bày các hoạt động của “Quỹ Joseph Ratzinger - Bê-nê-đi-ctô XVI”, đồng thời giới thiệu Hội nghị chuyên đề “Các sách Tin Mừng: Lịch sử và Kitô học. Nghiên cứu của Joseph Ratzinger” - sẽ được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Latêranô từ ngày 24 đến 26 tháng Mười năm nay. Nhân dịp này, Ủy ban học thuật của Quỹ Joseph Ratzinger – Bê-nê-đi-ctô XVI đã công bố danh tính các ứng viên đoạt giải

Đức Thánh Cha Phanxicô: Niềm vui của tình cha

phải làm gì để bảo bọc đoàn con. Điều này là một ân sủng mà các linh mục phải khẩn xin cho chính mình: trở nên một người cha. Ân sủng được làm cha, người cha mục vụ, tình phụ tử thiêng liêng.” Có thể chúng ta mang nhiều tội lỗi, nhưng đó là do *commune sanctorum* (mẫu nhiệm các thánh hiệp thông): Mọi người chúng ta đều là tội nhân. Nhưng nếu không có con, nếu chẳng bao giờ làm cha thì giống như một cuộc đời không hoàn chỉnh: một cuộc đời nửa vời. Vì thế chúng ta phải trở thành những người cha. Đây là ân sủng Thiên Chúa ban tặng. Giáo dân gọi chúng ta là Cha, ... họ muốn chúng ta trở thành những người cha, bởi ân sủng của tình phụ tử trong việc chăm sóc mục vụ.

Hướng về Đức hồng y Salvatore De Giorgi nhân ngày kỷ niệm 60 năm linh mục, Đức Thánh Cha chia sẻ: “Tôi không biết Đức hồng y Salvatore thân mến của chúng ta đã làm gì, nhưng tôi chắc rằng ngài đã là một người cha. Đó là một dấu chỉ”. Hướng về các linh mục đồng tế cùng đi với Đức hồng y, Đức Thánh Cha mời gọi: “Và bây giờ là bổn phận của anh em, cây tốt phải trở sinh trái tốt; đừng để ngài phải hổ thẹn”.

thưởng hằng năm của Quỹ – sẽ được trao vào ngày 26 tháng Mười.

Hiện diện trong buổi họp báo có các vị: Đức hồng y Camillo Ruini, Chủ tịch Ủy ban học thuật của Quỹ Joseph Ratzinger - Bê-nê-đi-ctô XVI; Đức Tổng giám mục Jean-Louis Bruguès, OP, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Hội nghị chuyên đề; Đức ông Luis Romera, Phó chủ tịch Ủy ban tổ

chức Hội nghị chuyên đề; và Đức ông Giuseppe Scotti, Chủ tịch Quỹ Joseph Ratzinger - Bê-nê-đi-ctô XVI.

Quỹ Joseph Ratzinger - Bê-nê-đi-ctô XVI do Đức giáo hoàng Bê-nê-đi-ctô XVI thành lập vào ngày 01 tháng Ba 2010, đáp lại nguyện vọng của nhiều học giả trong những năm qua. Một trong những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban học thuật của Quỹ này là xác lập các tiêu chuẩn tối ưu cho việc thành lập và chọn trao giải cho các học giả xuất sắc trong các lĩnh vực xuất bản và / hoặc nghiên

(xem tiếp trang 3)

Hội nghị của Ủy ban Liên lạc Hồi giáo-Công giáo

tấn công chống lại tính cách thánh thiêng của sự sống con người và chống lại phẩm giá con người; vì vậy chúng tôi kêu gọi các tổ chức khu vực và quốc tế hãy làm những gì có thể để ngăn chặn sự đổ máu, theo luật pháp quốc tế.

6) Ủy ban sẽ tổ chức Hội nghị lần tới tại Tatwan (Marocco), trước đó sẽ có một sự kiện chuẩn bị cho Hội nghị. Phía Hồi giáo nhận tổ chức Hội nghị này. ■

(Vatican Radio, 26-06-2013)

Đức Thánh Cha kết thúc: “Chúng ta tạ ơn Chúa về ân sủng của tình phụ tử trong Hội thánh, vốn được tiếp nối từ đời nọ đến đời kia. Cuối cùng, tôi nghĩ đến hai hình tượng này: hình tượng Abram xin một đứa con, hình tượng Abram cảm gậy trong tay bảo vệ gia đình mình và một hình tượng khác nữa: ông già Simêon ở trong Đền thờ đón nhận cuộc sống mới: đó chính là phụng vụ, phụng vụ của niềm vui trong Chúa. Và ngày nay Chúa lại ban cho anh em niềm vui lớn lao ấy”. ■

(Vatican Radio, 26-06-2013)

Giáo hội Luther và Giáo hội Công giáo: đọc lại 500 năm lịch sử

WHD (22.06.2013) – Ngày 17 tháng Sáu 2013 vừa qua, trước Hội đồng Hiệp hội các giáo hội Luther thế giới (FLM) tại Thụy Sĩ, Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu đã giới thiệu Bản Tuyên ngôn chung của hai Giáo hội Luther và Công giáo: “*Từ xung đột đến hiệp thông: kỷ niệm chung của Luther-Công giáo trong năm 2017*”. Đây là Tuyên ngôn được nhiều người chờ đợi, nhân kỷ niệm 500 năm cuộc Cải cách sẽ tổ chức vào năm 2017.

Bản Tuyên ngôn do Ủy ban Luther-Công giáo vì hiệp nhất ấn hành, trong khuôn khổ kỷ niệm 500 năm cuộc Cải cách, và kỷ niệm 50 năm cuộc đối thoại giữa các tín hữu Luther và Công giáo (2017).

Tái khẳng định những điểm chung

Đức ông Matthias Türk, phụ trách về quan hệ giữa người Công giáo và Luther giải thích: đây là một bước “rất quan trọng”: tài liệu này đề nghị đọc lại lịch sử của hai Giáo hội đồng thời “tái xác nhận” “cuộc đối thoại chung, nền tảng chung, về những vấn đề của đức tin”, cũng như những điểm “không còn là lý do chia rẽ hai Giáo hội”.

Do đó tài liệu này dựa trên các giai đoạn đại kết quan trọng, nhất là “*Tuyên ngôn chung về giáo thuyết công chính hóa*” năm 1999, như lòng

mong ước của Chân phước Gioan Phaolô II. Tài liệu cũng hướng đến “tương lai” để tiếp tục công việc cùng nhau làm chứng cho thế giới hôm nay.

Đức ông Türk hy vọng rằng tài liệu này sẽ trở thành điểm xuất phát cho mọi hình thức đối thoại đại kết, vì tài liệu xác định “những mục tiêu căn bản của những cải cách Giáo Hội, vốn luôn cần thiết, và cũng nói về mối quan hệ với Thiên Chúa”.

Chủ đề đối thoại tiếp theo là bí tích Rửa tội

Trong phần giới thiệu, Đức hồng y Koch bày tỏ “hy vọng vững chắc” rằng tài liệu này sẽ được cả người Luther và người Công giáo đón nhận ở cấp toàn cầu cũng như cấp địa phương. Nhân dịp kỷ niệm cuộc Cải cách, ngài đã mời gọi “lắng nghe nhau về ý nghĩa của việc kỷ niệm này” và “tái khám phá những gì người Luther và người Công giáo có chung với nhau, đồng thời can đảm giải quyết những xung đột trong lịch sử”.

Đức hồng y cũng vui mừng về việc Ủy ban Luther-Công giáo vì hiệp nhất quyết định bắt đầu cuộc đối thoại về chủ đề rửa tội (*Bí tích Rửa tội và sự lớn lên trong tình hiệp thông*); đây là một bước quan trọng nữa trên con đường đào sâu sự hiểu biết giữa Luther và Công giáo.

(xem tiếp trang 4)

Giải thưởng Ratzinger 2013

cứu học thuật. Mục tiêu của Quỹ là tập trung những suy tư mang tính học thuật vào vấn đề Thiên Chúa. Với giải thưởng Ratzinger – là một trong ba hoạt động chính, Quỹ hy vọng chủ đề này sẽ được quan tâm. Hai hoạt động chính khác là cấp học bổng cho những người chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ thần học và tổ chức các Hội nghị chuyên đề mang tính học thuật cao.

Giải thưởng Ratzinger năm nay sẽ được trao cho giáo sư Richard A. Burrige - một linh mục Anh giáo, học giả Kinh Thánh người Anh, và là Hiệu trưởng Trường Đại học King ở London; đây là người không Công giáo đầu tiên nhận giải thưởng này. Người thứ hai nhận Giải thưởng Ratzinger là tiến sĩ Christian Schaller - thần học gia người Đức, giáo sư thần học tín lý và phó giám đốc Học viện Giáo hoàng Bê-nê-đictô

Regensburg, Đức, nơi ấn hành toàn bộ công trình của Joseph Ratzinger.

Nói về hai ứng viên đoạt giải năm nay, Đức hồng y Ruini nhận định: “Ngày nay chắc chắn Richard Burrige là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu Kinh Thánh và không chỉ bằng tiếng Anh. Đặc biệt, ông đã có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực có tính quyết định về việc công nhận về mặt lịch sử và thần học mối liên hệ không thể tách rời của Phúc Âm với Chúa Giêsu thành Nazareth. Còn Christian Schaller ngoài việc đảm nhiệm công tác ấn hành toàn bộ tác phẩm của Joseph Ratzinger cũng đã có những đóng góp cho việc nghiên cứu thần học. Việc ấn hành các tác phẩm của Joseph Ratzinger là hết sức quan trọng cho việc nghiên cứu sau này, khơi nguồn từ tư tưởng của Joseph Ratzinger-Bê-nê-đictô XVI, vốn là mục đích chính của Quỹ Joseph Ratzinger - Bê-nê-đictô XVI”.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

quá khứ, không bị cản trở bởi những ràng buộc gia đình, để tận tâm tận lực lo cho Nước Thiên Chúa.

Trong đời sống, nhiều lúc ta phải chọn lựa. Chọn lựa là chấp nhận hy sinh, bỏ một trong hai. Đức Giêsu không dạy ta sống vô cảm hay bất hiếu... Ngài dạy ta can đảm tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước đã. Có bao nhiêu cái trước đã chi phối đời ta? Đó là lựa chọn ưu tiên một? Chúng ta cần sắp xếp lại thứ tự các ưu tiên cho đúng. Nếu Đức Giêsu gặp tôi hôm nay và mời tôi theo Ngài, tôi có xin phép Ngài để làm cái gì đó trước đã không?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng con bị buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngược lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn.

Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời.

Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có, để mua được viên ngọc quý là Nước Trời.

Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Tiếp theo, Đức ông Giuseppe Scotti, Chủ tịch của Quỹ, vạch ra một số chi tiết về Hội nghị chuyên đề sắp tới sẽ được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Latêranô ở Roma. Đây là Hội nghị lần thứ ba do Quỹ tổ chức. Hội nghị đầu tiên tổ chức năm 2011 tại Bydgoszcz, Ba Lan, với chủ đề “Hành hương vì Chân lý, hành hương vì hòa bình”, Hội nghị lần thứ hai tổ chức năm ngoái tại Rio de Janeiro, Brazil với chủ đề “Điều làm cho con người trở nên con người”. ■

Đại hội thế giới các gia đình lần thứ VIII, Philadelphia, Hoa Kỳ - tháng 9 năm 2015

WHD (21.06.2013) – Vào tháng Chín năm 2015, Đại hội thế giới các gia đình lần thứ VIII sẽ diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Đây là sự kiện quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình tổ chức.

Sau đây là bản Hỏi-Đáp ngắn gọn về Đại hội này.

– *Đại hội thế giới các gia đình là gì?*

– Đại hội thế giới các gia đình là một sự kiện quốc tế gồm có cầu nguyện, học giáo lý, và những cử hành dành cho mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Đại hội nhằm mục đích củng cố mối liên kết giữa các gia đình và chứng thực rằng hôn nhân và gia đình hết sức quan trọng đối với mọi xã hội.

– *Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình là tổ chức nào?*

– Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình là cơ quan thuộc Giáo triều Rôma. Hội đồng do Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập năm 1981, thay thế cho Ủy ban về gia đình được Đức giáo hoàng Phaolô VI thành lập năm 1973. Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình “có trách nhiệm thúc đẩy sứ vụ mục vụ và tông đồ cho gia đình, qua việc áp dụng giáo huấn và hướng dẫn của Huấn quyền của Giáo hội, để giúp các gia đình Kitô giáo thi hành sứ vụ giáo dục và tông đồ của mình”. Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình có trang web riêng – bằng hai thứ tiếng Ý và Anh –, được cập nhật thường xuyên.

– *Đại hội thế giới các gia đình lần Thứ VIII diễn ra ở đâu và khi nào?*

– Đại hội thế giới các gia đình lần Thứ VIII tổ chức từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2015, tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Quyết định này được Đức giáo hoàng Bênêdictô công bố tại Đại hội thế giới các gia đình lần thứ VII ở Milano vào năm 2012, và đã được Tòa Thánh Vatican xác nhận ngày 25 tháng Hai năm nay.

– *Các Đại hội thế giới các gia đình những lần trước được tổ chức ở đâu?*

– Đại hội thế giới các gia đình đã được tổ chức ở Roma, Italia (1994 và 2000), Rio de Janeiro, Brazil (1997), Manila, Philippines (2003), Valencia,

Tây Ban Nha (2006), Mexico City, Mexico (2009) và Milano, Italia (2012). Đại hội thế giới các gia đình lần thứ VIII là Đại hội đầu tiên tổ chức tại Hoa Kỳ.

– *Đức giáo hoàng Phanxicô có tham dự Đại hội thế giới các gia đình lần thứ VIII không?*

– Chưa có công bố chính thức của Tòa Thánh, tuy nhiên nếu Đức giáo hoàng Phanxicô tham dự Đại hội lần này, thì đây cũng là lần đầu tiên ngài đến Hoa Kỳ với tư cách một giáo hoàng.



– *Có bao nhiêu người sẽ tham dự Đại hội thế giới các gia đình?*

– Số người tham dự khác nhau ít nhiều tùy thuộc vào nơi tổ chức Đại hội. Gần đây nhất, hàng trăm ngàn người đã tham dự Đại hội lần thứ VII ở Milano, và một triệu người đã tham dự Thánh lễ do Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI chủ sự tại Đại hội này.

– *Mỗi Đại hội thế giới các gia đình có một chủ đề?*

– Đúng. Chẳng hạn, chủ đề Đại hội thế giới các gia đình năm 2012 ở Milano là “*Gia Đình: công việc và ngày lễ*”. Còn chủ đề của Đại hội năm 2015 sẽ được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình công bố sau khi Đức giáo hoàng lựa chọn.

– *Đức Tổng giám mục Charles Chaput, Tổng giám mục Philadelphia đã nói gì về việc đăng cai Đại hội thế giới các gia đình lần thứ VIII?*

– Trong một bức thư được công bố vào ngày 25-02-2013, Đức Tổng giám mục Chaput nói: “Tôi tin rằng sự kiện này có sức biến đổi, theo những cách thức hết sức tích cực, không chỉ

Giáo hội Luther và Giáo hội Công giáo...

Ngài đánh giá, công việc này có thể mở ra khả năng sẽ có một Tuyên ngôn chung về “Giáo hội, Thánh Thể và thừa tác vụ”.

Hiệp nhất là hoàn thành Cải cách

Đối với Đức hồng y Koch, “thành công thực sự của cuộc Cải cách chỉ có thể đạt được một khi vượt qua những chia rẽ do lịch sử để lại” và do đó “những nỗ lực đại kết nhắm đến hiệp nhất thực tế là sự hoàn thành chính cuộc Cải cách”.

Đức hồng y Koch kết luận bằng cách kêu gọi cần có óc thực tế khi kỳ vọng lẫn nhau: “Giáo hội Công giáo, chẳng hạn, đừng áp đặt quyền giáo hoàng với các tín hữu Luther và các tín hữu Luther đừng áp đặt việc chia sẻ Thánh Thể”.

Đức giám mục Munib A. Younan (thuộc Giáo hội Luther), Chủ tịch FLM, lưu ý rằng “tài liệu này có thể là một công cụ quan trọng trong việc cải thiện mối quan hệ và quan trọng hơn, là chứng từ chung, trong mọi bối cảnh”.

Đức giám mục Eero Huovinen (thuộc Giáo hội Luther), đồng chủ tịch của Ủy ban Luther-Công giáo vì hiệp nhất, nhấn mạnh rằng các tín hữu Luther và tín hữu Công giáo cần tập trung vào những điểm chung với nhau về các vấn đề thần học. ■

(Zenit, 18-06-2013)

Giáo hội Công giáo, mà cả toàn xã hội chúng ta. Chúng tôi mong được chào đón các bạn và gia đình đến Philadelphia tham dự sự kiện quan trọng này vào tháng 9 năm 2015”.

– *Cách thức ghi danh tham dự Đại hội thế giới các gia đình lần thứ VIII ra sao?*

– Thủ tục cụ thể ghi danh tham dự Đại hội chưa được công bố, nhưng những ai quan tâm có thể vào trang web chính thức của Đại hội [www.worldmeeting2015.org] để ghi danh nhận những thông báo về Đại hội này qua email. Ngoài ra cũng có thể biết thêm về Đại hội qua các mạng xã hội Facebook [www.facebook.com/WorldMeeting2015] và Twitter [[@WMF2015](https://twitter.com/WMF2015)]. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**